

การจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ



ข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ

การปรับบทบาท/โครงสร้าง และเพิ่มประสิทธิภาพของส่วนราชการตามแผนการปฏิรูปประเทศ

แผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้านมีข้อเสนอการปรับบทบาทภารกิจและโครงสร้างส่วนราชการเพื่อรองรับการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วย

1

การขอจัดตั้ง
หน่วยงานใหม่

52

หน่วยงาน

การขอจัดตั้งหน่วยงานระดับกรม
9 หน่วยงาน

การขอจัดตั้งหน่วยงานภายใต้กรม
13 หน่วยงาน

องค์การมหาชน หรือองค์การอิสระ
9 หน่วยงาน


อื่น ๆ
21 หน่วยงาน

2

การขอปรับบทบาทภารกิจ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

24

หน่วยงาน



 การเมือง	<p>จัดตั้ง หน่วยงานใหม่ 2</p> <p>ปรับบทบาทภารกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 0</p>	 สาธารณสุข	<p>จัดตั้ง หน่วยงานใหม่ 3</p> <p>ปรับบทบาทภารกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 5</p>
 บริหารราชการ แผ่นดิน	<p>จัดตั้ง หน่วยงานใหม่ 2</p> <p>ปรับบทบาทภารกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 3</p>	 สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ	<p>จัดตั้ง หน่วยงานใหม่ 3</p> <p>ปรับบทบาทภารกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 1</p>
 กฎหมาย	<p>จัดตั้ง หน่วยงานใหม่ 5</p> <p>ปรับบทบาทภารกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 2</p>	 สังคม	<p>จัดตั้ง หน่วยงานใหม่ 0</p> <p>ปรับบทบาทภารกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 2</p>
 กระบวนการ ยุติธรรม	<p>จัดตั้ง หน่วยงานใหม่ 8</p> <p>ปรับบทบาทภารกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 0</p>	 พลังงาน	<p>จัดตั้ง หน่วยงานใหม่ 6</p> <p>ปรับบทบาทภารกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 0</p>
 เศรษฐกิจ	<p>จัดตั้ง หน่วยงานใหม่ 9</p> <p>ปรับบทบาทภารกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 6</p>	 การป้องกันและ ปราบปรามทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	<p>จัดตั้ง หน่วยงานใหม่ 3</p> <p>ปรับบทบาทภารกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 0</p>
 ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	<p>จัดตั้ง หน่วยงานใหม่ 11</p> <p>ปรับบทบาทภารกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 5</p>		

1



แผนการปฏิรูปฯ



แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 โดยมีข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานใหม่ที่อยู่ในอำนาจการพิจารณาของ ก.พ.ร. จำนวน 31 หน่วยงาน และจัดตั้งหน่วยงานที่ไม่อยู่ในการพิจารณาของ ก.พ.ร. จำนวน 21 หน่วยงาน

2



มติคณะรัฐมนตรี



คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยงานใหม่

- พิจารณาการปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานที่มีอยู่เดิมเป็นลำดับแรกก่อน
- ควรผลักดันการทำงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ทดแทนการจัดตั้งหน่วยงานเพิ่มเติม

3



ยุทธศาสตร์ชาติ



▪ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2561 และในด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็นที่ 4.3 กำหนดให้ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ

- มีการเสนอร่างกฎหมายที่มีการจัดตั้งหน่วยงาน คณะกรรมการ และกองทุน เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นจำนวนมาก

4



มติคณะรัฐมนตรี



คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องจัดตั้งหน่วยงานใหม่ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ ดังนี้

- ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 (เรื่อง การชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ) 1 พฤษภาคม 2561 (เรื่อง การขอจัดตั้งหน่วยงานตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ) และ 4 ธันวาคม 2561 (เรื่อง การมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม) อย่างเคร่งครัด
- ระบุข้อเสนอให้ยุบเลิกหรือยุบรวมหน่วยงานที่มีอยู่เดิม เพื่อมิให้เกิดความซ้ำซ้อนทั้งในด้านภารกิจและงบประมาณ
- เสนอแผนการนำ Digital Technology มาใช้ในการปฏิบัติงาน ประกอบคำขอจัดตั้งหน่วยงานใหม่



หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1200/ว 1 ลงวันที่ 25 มกราคม 2562

การข้กข้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี
เรื่อง การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ

1

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนองคำขอให้มีการจัดตั้งหน่วยงาน
มายังสำนักงาน ก.พ.ร. **ตามขั้นตอนปกติ**

2

ระบบข้อเสนอให้ยุบเลิกหรือยุบรวมหน่วยงานที่มีอยู่เดิม
(One In, X Out) เพื่อมิให้เกิดความซ้ำซ้อนด้านภารกิจและงบประมาณ

3

เสนอแผนการนำ Digital Technology
เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานประกอบคำขอจัดตั้งหน่วยงานใหม่

โดยใช้บังคับสำหรับการเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานใหม่ทุกกรณี มิใช่เฉพาะกรณีตามแผนการปฏิรูปประเทศเท่านั้น